



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๐๗๗ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๓๙ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

กทผ. ชี้แจง

- ❖ กทผ.เตรียมพร้อมป้องกันผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ๒ - ๔ มี.ค.นี้
- ❖ แนะนำประชาชนสร้างสุขนิสัยที่ดี - ลดความเสี่ยงโรคจากอากาศร้อน
- ❖ เปิดจุดผ่อนผัน - จัดหาพื้นที่ว่างให้ผู้ค้าหาแร่แฉงลอยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงสถานการณ์โควิด
- ❖ กำชับโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้าง

❖ กทผ.เตรียมพร้อมป้องกันผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ๒ - ๔ มี.ค.นี้

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทผ. กล่าวกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน พร้อมแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ซึ่งจะส่งผลให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเริ่มได้รับผลกระทบในวันที่ ๒ - ๔ มี.ค. ๖๔ ว่า สำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามการพยากรณ์อากาศ การแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงติดตามและตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานคร พร้อมแจ้งเตือนสภาพอากาศ สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://dds.bangkok.go.th/> Facebook:@BKK_BEST และ Twitter:@BKK_BEST รวมทั้งแอปพลิเคชัน กทผ. Connect ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ โดยตรวจสอบประสิทธิภาพของอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำให้พร้อมใช้งานทุกสถานี ลดระดับน้ำในคลองให้อยู่ในระดับต่ำ สำรองและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช สำรองเครื่องสูบน้ำกรณีฉุกเฉิน จัดหน่วยเร่งด่วน (BEST) พร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้สามารถเข้าพื้นที่ในทันที นอกจากนี้ ยังได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงกรณีฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ รวมถึงประสานหน่วยงานภายนอกที่มีโครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ หากพบสิ่งกีดขวางทางน้ำ กรุงเทพมหานครจะขอคืนพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทผ. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต ๕๐ เขต ในการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ประจำปีของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้ได้ตัดแต่งต้นไม้ไปแล้วกว่าร้อยละ ๓๕ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อน ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสำรวจตรวจสอบต้นไม้ขนาดใหญ่ รวมทั้งค้ำยันให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงและตัดแต่งลดทอนความสูง สาขโปร่ง ลดแรงปะทะของลมและฝน กรณีมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงโค่นล้ม จะพิจารณาขุดย้ายออกเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ ในช่วงพายุฤดูร้อนดังกล่าว ขอให้ประชาชนตรวจสอบต้นไม้ภายในที่พักอาศัย หากพบต้นไม้ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้มจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สามารถขอรับบริการตัดและขุดต้นไม้ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ซึ่งจะมีค่าบริการตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ พ.ศ.๒๕๔๓

นายไทวุฒิ ...

นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธาได้ประสานสำนักงานเขตเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายลัมในช่วงฤดูฝน โดยแจ้งเจ้าของป้ายโฆษณาให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้าย หากป้ายมีสภาพเก่าชำรุด อันอาจก่อให้เกิดอันตราย ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไข หรือให้รื้อถอน รวมทั้งดำเนินคดีกับป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันป้ายที่ได้ก่อสร้างเกินหนึ่งปี เจ้าของป้ายต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับป้ายทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายลัมในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือกล เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากป้ายอีกด้วย

* * * * *

❖ **แนะประชาชนสร้างสุขนิสัยที่ดี - ลดความเสี่ยงโรคจากอากาศร้อน**

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน พ.ค.๖๕ โดยในเวลากลางวันจะมีอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ ๓๕ องศาเซลเซียสขึ้นไปว่า สำนักอนามัยได้ส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งโรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อน ได้แก่ ฮีทสโตรก โรคติดต่อที่พบมากขึ้นในฤดูร้อน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์ หรือใช้รากสาดน้อย โดยโรคและภัยสุขภาพที่เป็นผลจากอากาศร้อน ส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยจาก ๔ กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ ตลอดจนโรคติดต่อที่มีรายงานระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการสังเกตอาการของโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคและภัยสุขภาพให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๙ แห่ง บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ประชาชนสร้างสุขนิสัยที่ดีอย่างเคร่งครัด ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารค้างมื้อควรเก็บในตู้เย็น หรือเก็บมิดชิด และต้องอุ่นก่อนรับประทาน ดื่มน้ำสะอาด น้ำต้มสุก หรือน้ำบรรจุขวดที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรอบบ้าน และถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตลอดจนนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดทุกปี

* * * * *

❖ **เปิดจุดผ่อนผัน - จัดหาพื้นที่ว่างให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงสถานการณ์โควิด**

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กทม.และตัวแทนผู้ค้า ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ กทม.เปิดพื้นที่ให้ทำการค้าและลดเงื่อนไขการพิจารณา เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของอาชีพแผงลอยให้มีรายได้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยพิจารณาให้ผู้ค้าที่ทำการค้าในจุดผ่อนผันเดิมที่อยู่ระหว่างการยกเลิก ๑๑๘ จุดผู้ค้า ๖,๙๒๐ ราย ให้ทำการค้าต่อไป ซึ่งขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) อยู่ระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เพื่อขอใช้พื้นที่ว่างปรับปรุงเป็นพื้นที่ หรือตลาดให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้เข้าค้าขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำข้อตกลงการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักเทคนิค กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากทม. ได้กำหนดพื้นที่ทำการค้าตามหลักเกณฑ์ การค้าขายของหาบเร่แผงลอยตามประกาศกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเห็นชอบจาก บข.น. ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร อาทิจังหวัดขอนแก่น ๖๙ ถนนพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน ซอยอ่อนนุช ๗๐ เขตประเวศ และบริเวณทางเท้า ซอยสุขุมวิท ๑๘ พื้นที่เขตคลองเตย ส่วนบริเวณทางเท้าถนนกำแพงเพชร ๔ พื้นที่เขตจตุจักร ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของ บข.น. อย่างไรก็ตาม สำนักเทคนิคและสำนักงานเขตได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและประชาชนได้รับทราบหลักเกณฑ์ และวิธีการขอทำการค้าในที่สาธารณะ โดยแจ้งความประสงค์ได้ทุกสำนักงานเขต จากนั้นสำนักงานเขตจะตรวจสอบ ความเหมาะสมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต พิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครและ บข.น. ตามลำดับ

* * * * *

❖ **กำกับโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้าง**

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกลงไป ในท่อระบายน้ำบริเวณถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ใกล้แยกลำสาลี เขตบางกะปิว่า สำนักการระบายน้ำได้ตรวจสอบบริเวณ ดังกล่าว พบว่าเป็นฝาบ่อพักท่อระบายน้ำที่ดำเนินการโดยผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยสาเหตุเกิดจาก รถโดยสารประจำทางเหยียบทับฝาท่อระบายน้ำตกลงไป ทำให้รถจักรยานยนต์ที่วิ่งตามหลังมาตกลงไปค้างอยู่บริเวณ ปากท่อ ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไข พร้อมเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและรับผิดชอบค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ เรียบร้อยแล้ว

นายวิรัช พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตบางกะปิได้จัดประชุมติดตาม โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงจะเข้มงวดกวดขันเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรและจะ กำหนดให้มีการรายงานการตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำบริเวณโครงการก่อสร้างดังกล่าวทุกสัปดาห์ต่อไป

นายไพฑูริย์ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในการกวดขัน และกำกับผู้รับเหมาให้เพิ่มความเข้มงวดกำกับดูแลและตรวจสอบ มาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด อุบัติเหตุในการสัญจรว่า ที่ผ่านมาสำนักการโยธาได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสาย ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อหารือร่วมกัน รวมถึงกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วย ลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง โดยได้จัดให้มีการประชุมติดตามผลเป็นประจำทุกเดือน ขณะเดียวกันได้ตั้งกลุ่มไลน์ สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกโครงการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเชิงรุกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือหาก ลงพื้นที่ตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เกิดจากการดำเนินการก่อสร้าง หรือการชำรุดของผิวทางและทางเท้า จะสามารถแจ้ง ผ่านกลุ่มไลน์ดังกล่าวได้ทันที เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบถนนสายหลัก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธาเป็นวงรอบในทุกเส้นทางเป็นประจำทุกเดือน หากตรวจพบการชำรุดจะเร่ง จัดเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมในทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้เส้นทาง

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร